

Số: 22/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 12 năm 2010

CHỈ THỊ

Về việc tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, bình ổn giá cả, thị trường và tập trung tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Tân Mão - năm 2011

Năm 2010 - năm cuối của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001-2010, bên cạnh những thuận lợi cơ bản đã đạt được trong năm 2009, nền kinh tế của tỉnh cũng gặp phải những khó khăn nhất định: kinh tế thế giới đã và đang dần ổn định song vẫn chưa thực sự thoát khỏi khủng hoảng, giá cả trên thị trường có xu hướng tăng, gây áp lực đến mặt bằng giá cả chung trong nước, thời tiết diễn biến thất thường,... Trước tình hình trên, toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao, tăng 35,9% so với năm 2009 và bằng 100,6% kế hoạch.

Tuy nhiên, hiện nay trước nguy cơ lạm phát do giá cả tăng, tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống của nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên Đán; các ngành, các cấp trong tỉnh cần tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp cấp bách nhằm bình ổn kinh tế, không để lạm phát cao theo tinh thần Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06/4/2010 của Chính phủ, Chỉ thị số 1875/CT-TTg ngày 11/10/2010 và Chỉ thị số 2164/CT-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ nhằm bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả thị trường; phục vụ tốt nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Mão - năm 2011 với tinh thần "vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm", đảm bảo Tết đến với mọi nhà, mọi người, đồng thời tạo cơ sở cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2011. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2011 ngay từ những ngày đầu năm. Tạo điều kiện thuận lợi về môi trường kinh doanh, thủ tục hành chính, mạng lưới kinh doanh và áp dụng các biện pháp cần thiết khác để các doanh nghiệp chủ động đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung ứng đủ và ổn định giá cả đối với những mặt hàng thiết yếu.

Thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là tiết kiệm trong chi tiêu công, trong sản xuất kinh doanh và trong xây dựng cơ bản; rà soát, ngừng các khoản chi chưa thực sự cấp bách, nội dung không thiết thực (chi liên hoan, tổng kết, hội nghị, đoàn ra, đoàn vào, chi mua sắm tài sản,...). Tổ chức các hoạt động đón Tết với tinh thần "vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm"; tổ chức chào cờ đầu năm và treo cờ Tổ

Quốc trong những ngày Tết. Thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ về việc không dùng công quỹ làm quà biếu và chiêu đãi khách sai quy định; Tổ chức chúc Tết tại đơn vị; dành thời gian nghỉ Tết cho gia đình và thăm hỏi họ hàng, người thân. Chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, bố trí trực thường xuyên tại cơ quan, đơn vị trong những ngày nghỉ Tết để bảo vệ tài sản và kịp thời xử lý những trường hợp bất trắc có thể xảy ra.

2. Về công tác bình ổn giá, kiểm tra, kiểm soát thị trường

a) Sở Công Thương có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố thực hiện các biện pháp để tạo nguồn hàng, dự trữ hàng hoá, theo dõi sát diễn biến cung cầu hàng hóa để có biện pháp đảm bảo sản xuất, cung ứng, lưu thông hàng hóa; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tăng điểm bán hàng, tích cực đưa hàng về vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa để đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh,.. đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết với giá cả hợp lý. Không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá đột biến và nhiều hàng tồn đọng sau Tết. Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia phục vụ Tết, tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ đáp ứng nhu cầu của nhân dân trước, trong và sau Tết.

- Kiên quyết xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân cố tình vi phạm các quy định như: Không niêm yết giá, bán hàng cao hơn giá niêm yết, buôn lậu và gian lận thương mại, đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, nhất là các mặt hàng thuộc diện bình ổn giá trước, trong và sau Tết Nguyên đán theo quy định của pháp luật. Thực hiện có kết quả chương trình kích cầu tiêu dùng, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước "Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức các đoàn kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng cấm, ...nhất là các loại hàng như thuốc lá, rượu, bia, bánh kẹo, pháo, đồ chơi trẻ em gây nguy hiểm..., phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

b) Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và UBND các huyện, thành phố theo dõi sát tình hình giá cả, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu của nhân dân trong dịp tết; kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện quy định về niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết, thu phí dịch vụ; trợ cước, trợ giá, công khai thông tin về giá,...; kiểm soát các yếu tố hình thành giá, kiên quyết ngừng việc đăng ký tăng giá các hàng hoá, dịch vụ thuộc diện đăng ký giá có mức tăng giá không hợp lý; ngăn chặn, xử lý đối với các hành vi tăng giá, nhất là các mặt hàng phục vụ nhu cầu Tết để kiểm soát bất chính.

c) Cục trưởng Cục Thuế có trách nhiệm tăng cường chỉ đạo kiểm tra thuế kết hợp với kiểm tra giá trên cơ sở kê khai thuế của đơn vị kê khai để chống việc tăng giá bất hợp lý, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng như Công an, cơ quan quản lý giá, quản lý thị trường,...xử lý các trường hợp gian lận thuế, trốn lậu thuế.

d) Cục trưởng Cục Hải quan có trách nhiệm chỉ đạo giải quyết thông quan hàng hóa kịp thời, đúng quy định; tăng cường lực lượng, phương tiện, tổ chức tuần tra, kiểm soát trong địa bàn hoạt động hải quan, phối hợp với Bộ đội Biên phòng và các cơ quan chức năng khác tại khu vực cửa khẩu, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, góp phần giữ bình ổn giá ở thị trường trong nước.

3. Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Quảng Ngãi có trách nhiệm điều hành chính sách tiền tệ theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; chỉ đạo các Ngân hàng thương mại tạo điều kiện thuận lợi cho các các doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận các nguồn vốn vay để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, bảo đảm cung ứng hàng hoá, dịch vụ trong dịp Tết Nguyên đán; giám sát việc thực hiện lãi suất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; kiểm tra, xử lý các trường hợp đầu cơ, găm giữ kinh doanh trái pháp luật vàng, ngoại tệ làm lũng đoạn thị trường.

4. UBND các huyện, thành phố phối hợp với ngành Lao động Thương binh và Xã hội tiến hành tu sửa, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sỹ; có phương án hỗ trợ đồng bào sinh sống tại các vùng khó khăn, vùng bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, lũ lụt, đối tượng chính sách; không để xảy ra tình trạng thiếu đói trong dịp Tết. Tổ chức thăm hỏi, động viên các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, cán bộ và chiến sỹ lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ; vận động mọi tầng lớp nhân dân giúp đỡ các gia đình nghèo, người già không nơi nương tựa, trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ để mọi người, mọi gia đình cùng đón Tết vui vẻ, đầm ấm. Tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

5. Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2010 - 2011 theo đúng lịch thời vụ nhằm giảm thiểu thiệt hại do thời tiết, đảm bảo chất lượng, năng suất, sản lượng góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất lương thực năm 2011, nhất là việc phát triển sản xuất rau, củ, quả để cung ứng dịp Tết Nguyên đán. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác thuỷ lợi, đảm bảo nước và chuẩn bị đủ nguồn phân bón, giống cây trồng, vật nuôi, cung cấp kịp thời, đầy đủ với chất lượng cao cho nhu cầu sản xuất nông nghiệp; chủ động triển khai các biện pháp phòng chống hạn và dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi; tổ chức ra quân đánh bắt thuỷ sản đầu năm.

6. Sở Giao thông Vận tải và UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo khắc phục nhanh các tuyến đường giao thông bị hư hỏng do bão lũ gây ra; thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông; chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh vận tải chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện vận chuyển đủ điều kiện tham gia vận chuyển, đáp ứng kịp thời, thuận tiện, nhanh chóng, an toàn việc đi lại của nhân dân trong dịp Tết. Phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi chạy quá tốc độ, đón trả khách không đúng quy định, sử dụng phương tiện quá niên hạn cho phép, người điều khiển phương tiện không có bằng cấp theo quy định, có

nồng độ còn quá quy định, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô và xe gắn máy,... và các hành vi khác gây mất an toàn giao thông; chuẩn bị lực lượng cứu hộ, cứu nạn và phương án xử lý kịp thời các trường hợp tai nạn, giải phóng nhanh tuyến giao thông và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

7. Ngành Y tế tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế trong việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; kiểm soát chặt chẽ công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, trong đó lưu ý dịch tiêu chảy cấp và dịch sốt xuất huyết, hạn chế tối đa tình trạng ngộ độc thực phẩm trong những ngày trước, trong và sau Tết, đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân. Tổ chức trực 24/24 giờ tại các bệnh viện, trung tâm y tế cơ sở, đảm bảo tốt việc cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân.

8. Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh xây dựng chương trình cụ thể, hướng dẫn các địa phương tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, tổ chức các điểm vui chơi lành mạnh đáp ứng yêu cầu của nhân dân; phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình có nội dung đặc sắc, phong phú, phù hợp với tập quán dân tộc để phục vụ nhân dân trong dịp Tết.

Các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền để các tổ chức, doanh nghiệp và toàn dân hiểu rõ và đồng thuận với các chủ trương và giải pháp của Nhà nước, nhất là đối với các chủ trương về thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đảm bảo bình ổn giá cả thị trường; cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán, đốt pháo, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, vận động nhân dân thực hiện chủ trương "Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

9. Các Sở, ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND các huyện, thành phố chủ động lựa chọn các công trình để tổ chức ra quân khởi công vào đầu năm Âm lịch, báo cáo để Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và thông báo cho Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi để tuyên truyền.

10. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia đấu tranh, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là an ninh tuyến biển, tuyến núi và Khu kinh tế Dung Quất, không để xảy ra đột biến, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an toàn cho nhân dân vui Tết, đón Xuân.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với các Sở, Ban ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Hội, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố có phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, ngăn chặn đua xe mô tô, ô tô trái phép, gây rối trật tự công cộng trong ngày Tết; phối hợp với các cấp chính quyền

địa phương quản lý vũ khí, vật liệu nổ, phòng cháy, chữa cháy, nghiêm cấm việc sản xuất, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển và đốt pháo nổ theo Chỉ thị 406/TTg ngày 8/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ, xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm; sẵn sàng đối phó với mọi tình huống bất thường có thể xảy ra trong dịp Tết.

11. Các Sở, Ban ngành, đơn vị, địa phương huy động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hoàn thành việc dọn vệ sinh môi trường tại các trục đường, khu dân cư, khu vực công cộng; hoàn thành việc vận chuyển, thu gom rác trước thời điểm giao thừa, đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp những ngày trước, trong và sau Tết.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này và **thực hiện báo cáo nhanh** (FAX về Văn phòng UBND tỉnh – 055.3822217, gửi mail – dquocviet@quangngai.gov.vn), báo cáo theo đường **công văn hỏa tốc về UBND tỉnh** tình hình tổ chức Tết của ngành, địa phương **trước ngày 07/02/2011 (Mùng 5 Tết Âm lịch)** để kịp tổng hợp, báo cáo Chính phủ./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư lệnh, VP. Bộ Tư lệnh Quân khu V;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam và các Hội, Đoàn thể tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- BCD Phòng, chống tham nhũng tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban đảng Tỉnh ủy;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các cơ quan TƯ đóng trên địa bàn;
- Các Sở, Ban ngành tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Ngãi;
- Trường Đại học Phạm Văn Đồng;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CPVP, các P.N.cứu, TTCB;
- Lưu VT, P.KTTHhtlván321.



Nguyễn Hoàng Sơn

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH SƠN**

Số: 1481/SY-UBND

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- UBMT TQVN huyện;
- Các Phòng ban thuộc huyện;
- Công an huyện, Ban CH Quân sự huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- VPUB: C, PVP, các CV;
- Lưu VT.

SAO Y BẢN CHÍNH

Bình Sơn, ngày 04 tháng 01 năm 2011

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Phan Đình Chí

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The analysis focuses on identifying trends and patterns over time.

The third section provides a detailed breakdown of the results. It shows that there has been a significant increase in sales volume over the period studied. This is attributed to several factors, including improved marketing strategies and a growing customer base.

Finally, the document concludes with a series of recommendations for future actions. It suggests that the company should continue to invest in research and development to stay ahead of the competition. Additionally, it recommends regular audits to ensure the accuracy of the financial records.



The following table shows the monthly sales figures for the last year. The data indicates a steady upward trend, with a notable increase in the final quarter.

Month	Q1	Q2	Q3	Q4
Jan	120	130	140	150
Feb	130	140	150	160
Mar	140	150	160	170
Apr	150	160	170	180
May	160	170	180	190
Jun	170	180	190	200
Jul	180	190	200	210
Aug	190	200	210	220
Sep	200	210	220	230
Oct	210	220	230	240
Nov	220	230	240	250
Dec	230	240	250	260